

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 4575/BC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 11 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 2.3.6.9.....
	Ngày: 28/11/2018.....
	Chuyên:

BÁO CÁO
Công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

Kính gửi: Công an tỉnh

Thực hiện Hướng dẫn số 4126/HD-BCĐ(PV01-PV05) ngày 19/11/2018 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX - nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 26/5/2015, đã xác định rõ vấn đề thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan; giữ gìn bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản nhà nước là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của toàn thể Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình cụ thể: *Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 28/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới*; tổ chức các hội nghị quán triệt tư tưởng trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc tập trung chú trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng lối sống đẹp cho từng đảng viên. Trong đó, Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT) để nâng cao nhận thức của từng cá nhân; kêu gọi cá nhân tham gia phát hiện, tố giác, phòng, chống tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

- Công văn số 1655/VP-QTTV ngày 08/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đăng ký thi đua xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về ninh trật tự”.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Hàng năm, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, của Hội nghị cán bộ công chức của cơ quan, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bàn bạc, thảo luận, đăng ký xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh trật tự”; cuối năm có đánh giá, phân loại tổ chức và có văn bản đăng ký; văn bản về tổng kết đánh giá việc thực hiện các tiêu chí đã đăng ký gửi các cơ quan theo dõi phong trào xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự của tỉnh. Hàng năm đều được công nhận là cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy định của các cấp các ngành về an ninh trật tự cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh thông qua Hội nghị cán bộ công chức hàng năm; qua các buổi giao ban hàng tuần; đồng thời vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

Chi đoàn cơ sở tham gia, tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người vào thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán; hưởng ứng ngày phòng, chống ma túy (26/6), tham gia các đợt tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, buôn bán người, tìm hiểu Luật hình sự, Luật dân sự, Luật phòng, chống ma túy... bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường thủy trong các đợt cao điểm (trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5...

Ngoài lực lượng bảo vệ chuyên trách của cơ quan, Văn phòng UBND tỉnh đã thành lập Trung đội tự vệ cơ quan; Đội phòng cháy, chữa cháy và lực lượng phòng chống lụt bão của cơ quan. Đây là lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực trụ sở UBND tỉnh khi có tình huống xảy ra.

Công tác phối hợp giữa bảo vệ cơ quan và Tiểu đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh cơ bản được thực hiện theo Quy chế phối hợp về công tác bảo vệ mục tiêu giữa Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh; bên cạnh đó khi có các sự kiện, hội họp, tiếp làm việc các đoàn khách A, khách Quốc tế, Văn phòng UBND tỉnh đều thông tin cho Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh biết để phối hợp đón khách ra vào trụ sở nhằm đảm bảo an toàn về an ninh trật tự.

Thường xuyên trao đổi công việc với tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu để củng cố, đảm bảo điện, các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc tuần tra, canh gác Trụ sở; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất về sinh hoạt ăn, ở, chỗ học tập, luyện tập cho lực lượng bảo vệ mục tiêu.

Hiện tại Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng, ban hành các Quy định về Bảo vệ Trụ sở UBND tỉnh; Phương án Phòng cháy và chữa cháy; Phương án

Phòng chống lụt bão... các văn bản này đều được gửi cho Tiểu đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh để phối hợp công tác.

Tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan gồm 02 nhân viên bảo vệ trụ sở làm việc HĐND, UBND tỉnh và 01 bảo vệ làm nhiệm vụ tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. Bảo vệ chuyên trách tại trụ sở làm việc HĐND, UBND tỉnh được tổ chức làm nhiệm vụ theo ca trực đảm bảo trực 24/24, hướng dẫn khách ra vào trụ sở, bảo vệ tài sản, tài liệu của cơ quan và tham gia công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão tại chỗ. Kịp thời phối hợp với tiểu đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh và các lực lượng chức năng kịp thời làm tốt công tác an toàn về an ninh trật tự khu vực trụ sở làm việc HĐND, UBND tỉnh đảm bảo an toàn trong mọi tình huống, nhất là trong những vụ khiếu kiện nóng, đông người.

Việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng về công tác an ninh trật tự tại Văn phòng UBND tỉnh được rà soát, đánh giá chung trong Báo cáo 6 tháng và Báo cáo năm của Văn phòng UBND tỉnh, được Hội nghị cán bộ công chức hàng năm đưa ra thảo luận bàn bạc, ra nghị quyết và sau đó được phổ biến các tiêu chí đăng ký xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh trật tự” đến công chức, nhân viên và người lao động trong cơ quan.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

Thời gian qua công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan bảo vệ mục tiêu trụ sở UBND tỉnh trong một số tình huống khiếu kiện đông người còn có lúc lúng túng, chưa thực sự chặt chẽ.

Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tổng kết kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Kính đề nghị Công an tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh(b/c);
- Sở Nội vụ;
- Phòng PV11, PV83-CA tỉnh;
- VPUB: Ban Thường vụ ĐU, Lãnh đạo Văn phòng, CĐCS, Hội CCB, Đoàn TN, Ban TTND, Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn trực thuộc, CBTH;
- Lưu: VT, QTTV(3b);

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Minh Đạo

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN

**Cuộc họp lấy ý kiến đề nghị công nhận cơ quan đạt chuẩn
“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018**

Thực hiện Công văn số 765/HD-CAT-PV11 (PV28) ngày 20/3/2013 của Công an tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an và Công văn số 3789/CAT-PV11(PV28) ngày 20/10/2015 của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung của Công văn số 765/HD-CAT-PV11 (PV28).

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 20/11/2018, tại Phòng họp số 02, chúng tôi gồm có:

I. Thành phần dự họp gồm

1. Văn phòng UBND tỉnh:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

II. Nội dung: Lấy ý kiến của tập thể cán bộ, công chức người lao động đề nghị công nhận Văn phòng UBND tỉnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, (chủ trì) nêu mục đích, yêu cầu cuộc họp, rà soát các tiêu chí đã được đăng ký với cơ quan chức năng về “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018 (Công văn số 1655/VP-QTTV ngày 08/12/2017), gọi ý 01 số nội dung để tập thể tham gia ý kiến:

Các ý kiến của thành viên dự họp đều thống nhất 100% như Bản đăng ký thi đua xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh đã gửi cho cơ quan chức năng (theo Công văn số 1655/VP-QTTV ngày 08/12/2017) Và chấm điểm bảng điểm đánh giá phân loại thực hiện tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018 đạt 96/100 điểm.

Biên bản được lập thành 03 bộ có giá trị như nhau (01 bản) Chánh văn phòng, (01 bản) Phòng HC-TC, (01 bản) phòng QT-TV.

Cuộc họp kết thúc lúc 9h30' cùng ngày./.

Thư ký



Lê Xuân Diệp

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Minh Đạo

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
THỰC HIỆN TIÊU CHÍ “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 2018
Của cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
(Kèm theo Biên bản họp ngày 20/11/2018 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI	Điểm tối đa	Cơ sở tự chấm	Cấp trên chấm
I	Tiêu chí 1	28	24	
01	Hàng năm, cấp uỷ đảng có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng), người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT.	8	8	
02	Có bản đăng ký thi đua xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.	6	5	
03	Có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống cháy, nổ. <i>(Nếu thiếu một trong ba nội quy, quy chế nêu trên, thì mỗi nội quy, quy chế bị thiếu trừ đi 02 điểm).</i>	8	6	
04	Có 100% các phòng, ban, tổ, đội... trực thuộc và 100% cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. <i>(Nếu dưới 100%, cứ 05% thì trừ 01 điểm).</i>	6	5	
II	Tiêu chí 2	22	22	
01	Có kế hoạch (bằng văn bản) để cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT và tổ chức triển khai cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, lao động thực hiện.	5	5	
02	Có kế hoạch (bằng văn bản) phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác bảo đảm ANTT; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.	8	8	
03	Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT; tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp không để xảy ra mất mát, lãng phí.	9	9	
III	Tiêu chí 3	26	26	
01	Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật.	6	6	

	(Nếu để xảy ra một nội dung thì trừ đi 03 điểm).			
02	Không để xảy ra mất trộm tài sản có giá trị lớn; để lộ công nghệ bí mật nhà nước. (Nếu để xảy ra một nội dung thì trừ đi 04 điểm).	7	7	
03	Không để xảy ra cháy; nổ; ô nhiễm môi trường; tai nạn lao động nghiêm trọng. (Nếu để xảy ra một nội dung nêu trên nhưng không nghiêm trọng thì trừ đi 02 điểm).	7	7	
04	Không có cán bộ, công nhân, viên chức, lao động phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. (Nếu để xảy ra một nội dung nêu trên nhưng không nghiêm trọng thì trừ đi 02 điểm).	6	6	
IV	Tiêu chí 4	14	14	
01	Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.	8	8	
02	Không có cá nhân bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.	6	6	
V	Tiêu chí 5	10	10	
01	Có 70% số đầu mối trực thuộc (phòng, ban, tổ, đội...) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. (Nếu dưới 80% thì cứ thiếu 05% trừ 02 điểm).	10	10	
Tổng điểm		100	96	

CẤP TRÊN THẨM ĐỊNH

- Tổng điểm:/100 điểm

- Xếp loại:.....

BCĐ PCTP TNXH & XDPTTDBVANTQ

HUYỆN, TP.....

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Tổng điểm: 96/100 điểm

- Tự xếp loại: đạt chuẩn

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Minh Đạo